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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 

วันที่ ๒๖ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ๑ มหาวิทยาลัยพะเยา 

************************ 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
๑.   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล) 
๒.   รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน     กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จำปาทอง) 
๓.   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศและความเป็นสากล   กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ) 
๔.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นวัตกรรม และคุณภาพหลักสูตร    กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ)  
๕.   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์     กรรมการ 
      (ดร.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา)  
๖.   ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก) 
๗.   ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยา     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา ทาตัน) 
๘.   ประธานหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต์    กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล  แก่นเรณู)  
๙.   ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ  เอ่ียมพันธ์) 
๑๐. ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเคมีประยุกต์     กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  นาสมใจ) แทน 
๑๑. ประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา     กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข) 
๑๒. ประธานหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา กรรมการ 

(ดร.พิเชษฐ์  ชัยเลิศ) 

๑๔. ประธาน.... 
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๑๓. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     กรรมการ 
       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพ่ึงสน)  
๑๔. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี      กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บัลวี  ยศน้อย) 
๑๕. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     กรรมการ 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  สืบแสน)  
๑๖. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์     กรรมการ 
      (ดร.สัมฤทธิ์  อุ่นอ้าย) แทน 
๑๗. ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการจัดการข้อมูล  กรรมการ 
      (ดร.สลุาวัลย์  ยศธนู)  
๑๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์     กรรมการ 
๑๙.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  กลิ่นบำรุง     กรรมการ 
๒๐.  นางภัทรภรณ์  ผลดี        เลขานุการ 
๒๑.  นางสาวพฤกษา พันธ์ปัญญา       ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ   ประธานหลักสูตร วท.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

การออกกำลังกายและการกีฬา   
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์  ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

การออกกำลังกายและการกีฬา  
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร รักษ์บำรุง  กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
๑.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   ผู้ช่วยฝ่ายบริการวิชาการ 
๒.   นายศุภชัย  ผลศุภรักษ์   รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
๓.   นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว   รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๑.... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ได้รับรางวัลรางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
โครงการ “การประชุมวิชาการ ระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๓” จำนวน ๔ ราย ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอ่ียมพันธ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และผู้ศาสตราจารย์ ดร.ธิติ เอ่ียมพันธ์ 
  ๑.๑.๒ ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท Software Innovation 
ในการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้แนวคิด New Gen Energy 
Research Showcase ณ ลานกิจกรรม UNION Co-Event Space Zone A ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ กทม. 
  ๑.๑.๓ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลรางวัล เหรียญเงิน  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากเห็ดหลินจือ  
๑ คณะ ๑ ชุมชนนวัตกรรม ในโครงการ “การประชุมวิชาการ ระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๓” โดยมีนักวิจัย ดังนี้ ผู้ศาสตราจารย์ 
ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี ดร.คงเดช สวาสดิ์พันธ์ รองศาสตราดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ และดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์  
  ๑.๑.๔ ๑ คณะ ๑ ชุมชนนวัตกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์ได้พื้นที่หมู่บ้านแม่กาไร่นาเดียว ทำวิจัย
เกี่ยวกับไผ่ หากอาจารย์มีโจทย์หรือหัวข้อที่สนใจสามารถเข้ามาหารือเพื่อพัฒนางานวิจัยด้วยกันเพื่อให้เกิดการรับรู้และความ
เข้าใจได้มากขึ้น 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒      เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายเลขานุการ 
  ๑.๒.๑  สรุปค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คณะได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายน้ำมันรถตู้ 
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวนที่ใช้ ๑,๐๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่ายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐ บาท เงินคงเหลือ จำนวน ๔๖,๙๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม   
  ๑.๒.๒  สรุปรายงานการถ่ายเอกสาร (ร้านคุณเรวัติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คณะได้จัดสรรงบประมาณ 
ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท บาท เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวนที่ใช้ ๘๘๑ บาท รวมค่าใช้จ่ายเดือนตุลาคมถึง
เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๔๐.๕๐ บาท เงินคงเหลือ จำนวน ๔๐,๖๕๙.๕๐ บาท รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
   ๑.๒.๓  สรุปรายงานวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์คงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือนธันวาคม 
๒๕๖๖ คงเหลือจำนวน ๔๓ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๑.๒.๔   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ งบประมาณแผ่นดิน 
ครุภัณฑ์คาดว่าจะประกาศภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ งบประมาณรายได้ จำนวน ๖,๑๙๓,๘๐๐ บาท งบประมาณรายได้
งบผลิตแพทย์เพิ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๕๑๐.๖๓๓.๗๖ บาท มีรายการที่ได้จากการสำรวจ
และอยู ่ระหว่างการประเมินราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบ รวมเป็นเงินที ่ได้รับการจัดสรรทั ้งหมดจำนวนเงิน 
๖,๗๐๔,๔๕๓.๗๖ บาท รวมค่าใช้จ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘๙๘,๗๒๗.๒๕ บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 
๕,๘๐๕,๗๒๖.๕๑ บาท แผนการปรับปรุงอาคาร มีดังนี้ สร้างห้อง Co-working space อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างห้อง 

เพื่อห้อง Studio.... 
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เพื่อห้อง Studio ปรับปรุงป้ายและที่บังแดด และอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของการขอใช้
เงินสะสม ส่วนของอาคารสงวนเสริมศรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

๑.๒.๕ รายงานการติดตามการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้
หัวหน้าสำนักงานคณะ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการดังนี้ งบประมาณรายได้ ได้รับ
งบประมาณ ๑,๒๒๓,๒๙๖ บาท มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน ๑๙ รายการ ใช้เงินไป ๔๒๑,๓๐๔.๗๕ บาท คงเหลือเงิน 
๘๐๑,๙๙๑.๒๕ บาท งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ได้รับงบประมาณ ๕๑๐,๖๕๓.๗๖ บาท อยู่ระหว่างการสำรวจและ
ประเมินราคา จำนวน ๘ รายการ ใช้เงินไป ๐ บาท คงเหลือเงิน ๕๑๐,๖๕๓.๗๖ บาท งบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย 
จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๑๕, ๓๕๒.๑๗ บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ ใช้เงินไป ๐ บาท คงเหลือเงิน ๓๑๕, 
๓๕๒.๑๗ บาท เงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ได้รับงบประมาณ ๑,๓๕๐,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเบิก
จ่ายเงิน ใช้เงินไป ๑,๓๕๐,๖๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

๑.๒.๖  รายงานค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มอบหมายให้นักวิชาการเงินและบัญชี สรุปเพื่อรายงานสถานะ
การเงินรายรับของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหาย จำนวนเงิน ๘๖,๒๗๔.๘๓ 
บาท และค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน ๑๔๑,๑๗๕.๑๐ บาท คงเหลือเงิน จำนวนเงิน ๒๒๗,๔๔.๘๓ บาท ทั้งนี้
คณะได้ขอใช้งบประมาณเงินสะสมค่าปรับวัสดุอุปกรณ์เสียหายและค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  นำมาจัดตั้งงบประมาณ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๖,๐๐๐ บาท และจำนวนเงินคงเหลือจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕ นำเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนเงิน ๓๔๒,๑๐๑.๑๓ บาท และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอใช้เงิน 
๑๕๐ ,๐๐๐ บาท ใช ้ จ ่ ายจร ิ ง  จำนวนเง ิน  ๙๓ ,๕๗๑.๕๐ บาท คง เหล ือ เ ง ินจำนวน ๒๔๘ ,๕๒๙.๖๓ บาท  
เงินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDIPML2022 นำเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจำนวนเงิน ๔,๒๘๐ บาท 
นำส่งกองคลังเรียบร้อยแล้ว และเป็นเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙,๗๘๕ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  ๑.๒.๗ โครงการที่ดำเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
  ๑.๒.๘  โครงการที่ต้องขออนุมัติดำเนินโครงการในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ ขอให้หัวหน้า
โครงการเร่งรัดการขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
  ๑.๒.๙ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั ่วถึง อีเมล์ ไลน์  ติดในห้องน้ำ ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ อัดคลิปเป็น YouTube สั ้นๆ 
ประชาสัมพันธ์ไปยงคณะ ประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี สื่อสารองค์กร เสื้อค่านิยม  

๑.๒.๑๐ สรุปผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS/WOS ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘๔ เรื ่อง โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล Google Scholar ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ ในการประชุมครั้งต่อไปมอบให้ นายประจักร์ ขัตธิ รายงานสรุปผลงาน
นวัตกรรม อนุสิทธิบัตรด้วย 

๑.๒.๑๑ สรุปผลงาน.... 
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 ๑.๒.๑๑ สรุปผลงานวิจ ัยที ่ต ีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูล SCOPUS/WOS (SUPER KPI) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๒ เรื่อง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ 
ทั้งนี ้นายประจักร์ ขัตธิ  ตรวจสอบผลงานวิจัยทุกๆ ๓ เดือน ทุน UOE ประจำปี ๒๕๖๗ ทำสัญญาไม่เกินในเดือนมกราคม  

๑.๒.๑๒  งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะออกแบบสำรวจเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายต่อไป 

๑.๒.๑๓ สำรวจการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๑๕  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑.๒.๑๔  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
๑.๒.๑๕  ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 
๑.๒.๑๖  รายงานการดำเนินการวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒๑ ท่าน บุคลากรสามารถเข้าตรวจสอบ

รายละเอียดได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๑.๒.๑๗ สถานะการนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง-ใหม่ จำนวน ๔ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 
๑.๒.๑๘ การรับรองคุณวุฒิหลักสูตร วท.ม.ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑.๒.๑๙ รายงานงบประมาณบัณฑิตศึกษา จำนวน ๘ หลักสูตร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
การรับรองคุณวุฒิหลักสูตร วท.ม.ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑.๒.๒๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ระบบและกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  
๑.๒.๒๑ แจ้งขยายเวลาอบรม AUN-QA สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
๑.๒.๒๒ ขอเชิญเสนอหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เข้าร่วม

โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 และการปฏิรูปการศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งให้มหาวิทยาลัยพะเยาในวันที ่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ขอให้จัดส่งมาย้งงานวิชาการภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

๑.๒.๒๓ สรุปความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ คณะมอบหมายให้  
หน่วยบุคลากร รายงานความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการขอตำแหน่งในการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ ท่าน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

๑.๒.๒๔ สรุปความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ คณะมอบหมาย
ให้หน่วยบุคลากรรายงานความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ ้น ระดับชำนาญการ ของพนักงานสายสนับสนุนคณะ
วิทยาศาสตร์ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในการดำเนินการของคณะ
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ ท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม    

๑.๒.๒๕ ประชาสัมพันธ์.... 
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๑.๒.๒๕ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง “SCIENCE-TECH  Cross Country RUN 2024" 
๑.๒.๒๖ การประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยกำหนดการฝึกซ้อม 

ในวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้แทน
พระองค์จะมามอบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตร จำนวน ๖๒ คน จาก ๑๒๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐ ใช้พื้นที่บันไดในการถ่ายรูป การทำซุ้มภาพรวมของคณะ และมีห้องรับรองผู้ปกครอง ขอป้ายติดด้วยว่าพ้ืนที่ทรุด 
โปรดระวัง ขอตัวแทนของหลักสูตรคู่ขนาน ๑-๒ ท่านเพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจเครื่องแต่งกายในระหว่างวันที่ ๖-๘ มกราคม 
๒๕๖๗ ทั้งนี้ขอส่งรายชื่อมายังงานคุณภาพนิสิตภายในวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เพ่ือจัดส่งให้กับทางวิทยาลัยการศึกษาอีก
ครั้ง รายตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

๑.๒.๒๗ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (๑ ส่วนงาน ๑ โปรแกรม) Project :GoodHealth Well – 
Being : BMI Challenge คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดส่งรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมเป็นจำนวน ๘๔ 
ท่าน ระยะเวลาดำเนินงานเป็นเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม-เดือนกรกฎาคม  งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท มีการประกวดการเดินมากที่สุด จะมีเงินรางวัลให้ เทียบเป็น % การเดิน สะสมระยะการเดิน 

๑.๒.๒๘  โครงการ SCIENCE Cleaning Day ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บริเวณรอบอาคาร ๑-๔  คณะ
วิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมาร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว ขอจิตอาสามีอาหารกลางวันเลี ้ยง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

๑.๒.๒๙  ปฎิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แทน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑   พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖  
วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖  
สรุปเรื่อง   
 ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ๑ 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม  

มต ิที่ประชุม.... 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม และให้คณะกรรมการตรวจรายละเอียด 
ความถูกต้องการสะกดคำถูกและคำผิด หากพบโปรดแจ้ง นางภัทรภรณ์ ผลดี เพ่ือดำเนินการต่อไป    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่อง  สืบเนื่อง 
        -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔      เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่      ๔.๑    เรื่อง  ผลการพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่นดีเด่น และนิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น มหาวิทยาลัยใน
เครือเทางาม ประจำปี ๒๕๖๗ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ทาบทามและให้ผู้ถูกเสนอชื่อได้จัดส่งแบบเสนอชื่อและหลักฐานเพื่อคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัลบุคลากรดีเด่นดีเด่น และนิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพ ื่อพิจารณาผลการพิจารณารางวัล 
บุคลากรดีเด่นดีเด่น และนิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม ประจำปี ๒๕๖๗ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

 บุคลากรสายวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี ๒๕๖๗  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ 
ประสาทเขตร์การ 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มสำนักงาน ได้แก่ 
นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว และกลุ่มห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ดร.กันตา แสงวิจิตร 

 นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครื่อเทางาม ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๒ ประเภท ได้แก่  
 -  ระดับปริญญาตรี ไต้แก่ 
     ๑) นายธนภูมิ ไชยๆ หลักสูตร วท.บ (ชีววิทยา) 
     ๒) นางสาวเพ็ญนภา พาอ้อ หลักสูตร วท.บ (ชีววิทยา) และ กศ.บ.(การศึกษา) 
 -  ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
     ๑) นางสาวสกุลรัตน์ เรือนมูล หลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์ 
     ๒) นายภาณุวงศ์ ชัยวงศ์แสน หลักสูตร ปร.ด.ชีววิทยา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  ๔.๒   .... 
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ระเบียบวาระที่   ๔.๒   เรื่อง  ขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
สรุปเรื่อง   
 ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เสทธยะ ได้ขออนุมัติลาออกจากตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๒๑.๐๑/๐๐๗๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง
ขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ในที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ต่ังแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น  
 
ข้อเสนอโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ต่ัง
แต่วันที ่๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.๓   เรื่อง  ขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สรุปเรื่อง   
 ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์  เกษสุวรรณ ได้ขออนุมัติลาออกจากตำแหน่งประธานหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๓๒๑.๐๑/๑๐๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องขอ
อนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตร ในที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ ดร.สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย  ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ต่ังแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น 
 
ข้อเสนอโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง ดร.
สมฤทธิ์  อุ่นอ้าย  ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ต่ังแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เป็น
ต้นไป 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๔.๔   .... 
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ระเบียบวาระที่  ๔.๔   เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
อุตสาหกรรมและธุรกิจ   
สรุปเรื่อง  

ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจได้รับการอนุมัติให้เลื่อน
แผนการเปิดจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น แต่เนื่องจากหลักสูตรยังพัฒนาหลักสูตรไม่
แล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อให้การตำเนินการหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติเลื่อนแผนการเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ จากปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็น ปี
การศึกษา ๒๕๖๘ 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเลื่อนแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ จากปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๘ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๕   เรื่อง การทำลายข้อสอบ 
สรุปเรื่อง  

ด้วยงานวิชาการ ขอหารือการจัดการข้อสอบ(ทำลายข้อสอบ) ในคลังข้อสอบกลางของคณะ เนื่องจากปัจจุบันมี
ข้อสอบในคลังเป็นจำนวนมาก พ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะจัดเก็บข้อสอบในภาคการศึกษาถัดไป 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดการข้อสอบ
(ทำลายข้อสอบ) ในคลังข้อสอบกลางของคณะ เนื่องจากปัจจุบันมีข้อสอบในคลังเป็นจำนวนมาก พ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะจัดเก็บ
ข้อสอบในภาคการศึกษาถัดไป  
 

มติ ที่ประชุมมีมติให้หาข้อมูลการอุทรผลการเรียนของนิสิต เพ่ือนำมาประกอบการตัดสินใจ และนำเข้าหารืออีกครั้ง 
 
 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๔.๕   .... 
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ระเบียบวาระที่  ๔.๖   เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
สรุปเรื่อง  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประมาณการการรับอัตราครูผู้สอน(วิชาเอก) สำหรับการ
ทดแทนอัตราที ่เกษียณอายุราชการ ตามความต้องการกำลังครูมาตรฐานวิชาเอก (ปี ๒๕๖๗-๒๕๗๓) ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) จำนวน ๓,๙๑๗ อัตรา 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติพิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

มติ ที่ประชุมมีมติให้หารือการเปิดหลักสูตรอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๗  เรื่อง พิจารณารายวิชาแบบ micro credits 
สรุปเรื่อง  
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำหลักสูตร Computer Engineering & Digital Technology 
(CEDT) จบภายใน ๓.๕ ปี เน้นการฝึกงานและปฏิบัติงานจริง เรียน Data Sci, Cloud, IoT, AI โดยไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐาน
วิศวกรรม รับนิสิตปีละ ๓๐๐ คน ผ่านระบบ TCAS 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณารายวิชาแบบ micro 
credits 
 

มติ ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นวัตกรรม และคุณภาพหลักสูตร สำรวจความต้องการของแต่ละคณะ เพ่ือ
นำมาปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่อง  อ่ืนๆ 

๕.๑  ขอเชิญคณะเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่น ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗  
๕.๔  เรื่องภาระงาน อยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์ภาระงาน หลังจากที่คณะได้ทำประชาวิจารณ์ ทั้งนี้จะแยกเกณฑ์

ภาพงานกับการพิจารณาความดีความชอบ โดยการพิจารณาความดีความชอบจะแบ่งออกเป็นร้อยละ ๘๐ : ร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้
จะทำการประชาวิจารณ์กันอีกครั้ง 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

(นางสาว... 






